

Số: 55 /BC-UBND

Dương Hoà, ngày 08 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Báo cáo số 02/ HĐND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân xã về báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, UBND xã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

1. Cử tri thôn Hạ xã Dương Hoà kiến nghị Ủy ban nhân dân Thị xã quan tâm nâng cấp tuyến đường hai bên đầu cầu thôn Hạ của xã Dương Hoà và thôn Tân Ba xã Thủy Bằng, hiện nay cầu đã xong nhân dân đi lại nhưng đường 2 bên cầu đã xuống cấp, hư hỏng dân đi lại khó khăn

Trả lời: Tuyến đường này UBND xã đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, đề nghị UBND thị xã xem xét có kế hoạch bố trí vốn để thực hiện trong thời gian đến.

2. Theo kế hoạch của Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, từ năm 2014 đến năm 2017, sẽ giao lại cho xã quản lý với tổng diện tích 589,9ha đất lâm nghiệp. Đến nay UBND xã đã tiếp nhận 199,3 ha, Kiến nghị UBND thị xã chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy giao các diện tích còn lại cho xã để xã giao lại cho dân sản xuất theo phương án đã được UBND Thị xã phê duyệt

Trả lời: Theo Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt phương án giao đất lâm nghiệp thì tổng diện tích dự kiến Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy dự kiến bàn giao lại cho địa phương quản lý trên địa bàn xã Dương Hoà là: 589,9ha.

Căn cứ lộ trình, tiến độ khai thác và bàn giao đất lâm nghiệp của Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy cho địa phương; Tiến độ xử lý các trường hợp đất lấn chiếm, UBND xã Dương Hoà có trách nhiệm tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể về lộ trình thực hiện phương án theo từng mốc thời gian từ việc nhận bàn giao quỹ đất lâm nghiệp đến việc lập các thủ tục xét giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo phương châm tiếp nhận quỹ đất đến đâu xét giao đất đến đó, tránh xảy ra tình trạng để người dân lấn, chiếm. Hiện nay, Ban QLRPH đã bàn giao cho địa phương với tổng diện tích 199,3ha đất lâm nghiệp nhưng do chưa có Quyết định của UBND tỉnh thu hồi đất của Ban QLRPH để giao cho địa phương quản lý nên UBND thị xã chưa thể ban hành quyết định giao đất cho người dân sử dụng theo phương án giao đất đã được phê duyệt.

Đối với diện tích đất còn lại ngoài 199,3ha đã bàn giao, Khi BQL RPH Hương Thủy có thông báo cụ thể về việc khai thác rừng để giao đất cho địa phương quản lý,

UBND thị xã sẽ chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND các xã rà soát và lập phương án giao đất lâm nghiệp cho người dân theo đúng quy định pháp luật.

3. Đối với các diện tích đất lâm nghiệp mà UBND xã giao cho dân từ năm 2015, 2016 đến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Và tại kỳ họp thứ 5 HĐND Thị xã có văn bản trả lời UBND Thị xã đã có văn bản kiến nghị UBND Tỉnh và Thị xã đang chờ UBND Tỉnh trả lời, nhưng đến nay cử tri vẫn chưa được trả lời. Nên cử tri tiếp tục kiến nghị cấp trên sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ dân đã được giao đất

Trả lời:

Vào các năm 2015, 2016, 2017 UBND thị xã đã phê duyệt phương án tổng thể giao đất cho các hộ dân sử dụng, các địa phương đã tạm giao đất tại thực địa cho các hộ theo đúng đối tượng được phê duyệt để tránh tình trạng lấn chiếm và đưa đất vào sử dụng có hiệu quả. Tuy nhiên, do diện tích nói trên chưa có Quyết định thu hồi và giao đất lâm nghiệp của UBND tỉnh nên chưa lập thủ tục ban hành quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận cho các hộ sử dụng theo quy định, vấn đề này UBND thị xã đã có Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 17/10/2016 và Báo cáo 107/BC- UBND ngày 07/6/2019 về việc xin ý kiến UBND tỉnh cho phép địa phương tiếp tục thực hiện lập thủ tục giao đất lâm nghiệp trước khi UBND tỉnh có quyết định thu hồi và giao đất cho địa phương quản lý. Ngày 16/4/2020, UBND thị xã tiếp tục có Báo cáo số 102/BC-UBND xin ý kiến UBND tỉnh cho phép thực hiện thủ tục giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đối với quỹ đất tiếp nhận của Ban quản lý và các công ty, đơn vị lâm nghiệp đã được UBND thị xã phê duyệt phương án giao đất trước đây không phải thực hiện thủ tục thuê đất. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo giải quyết. Vấn đề này, UBND thị xã tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét có ý kiến chỉ đạo để có cơ sở tổ chức thực hiện.

4. Cử tri xã Dương Hoà kiến nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo các ban ngành liên quan tham mưu để UBND Tỉnh có quyết định thu hồi lại diện tích đất các mỏ vật liệu sau khi công trình hoàn thành đã bỏ hoang thời gian dài, giao lại địa phương để xây dựng phương án quản lý sử dụng tránh lãng phí như hiện nay

Trả lời: Liên quan đến diện tích tại khu vực mỏ VĐ2, VĐ5 thuộc dự án xây dựng Hồ Tả Trạch, UBND tỉnh đã có Công văn số 228/UBND - ĐC ngày 10/1/2018 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai tại Khu vực mỏ vật liệu VĐ2, VĐ5 thuộc dự án Hồ Tả Trạch trong đó giao trách nhiệm Ban Đầu tư và xây dựng Thủy Lợi 5 phối hợp với các ngành chức năng thị xã Hương Thủy để tăng cường quản lý diện tích được giao quản lý, sử dụng tại khu vực mỏ vật liệu, liên hệ với Sở TN&MT để hoàn tất thủ tục bàn giao đất không còn nhu cầu sử dụng trước ngày 30/1/2018; Đồng thời UBND tỉnh đã giao trách nhiệm Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy, Ban ĐT&XD Thủy Lợi 5 rà soát, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất để giao địa phương quản lý.

Đến nay, Ban Quản lý ĐT&XD Thủy Lợi 5 có biên bản lập ngày 11/7/2019 về việc bàn giao mốc vành đai các mỏ vật liệu đất, mặt bằng thi công, mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình. Theo nội dung biên bản làm việc, Ban Quản lý ĐT&XD Thủy

Lợi 5 có trách nhiệm lập các thủ tục đề nghị UBND tỉnh thu hồi và giao đất cho địa phương quản lý theo quy định chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ký biên bản. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có văn bản thu hồi và giao đất của UBND tỉnh để giao đất cho thị xã quản lý. Vấn đề này, UBND thị xã tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các ngành chức năng cấp tỉnh lập thủ tục thu hồi và giao đất cho địa phương quản lý và sử dụng.

5. Ba hộ dân thôn Khe Sòng xã Dương Hoà gồm hộ Trần Văn Thảo, Trương Thị Hồng, Nguyễn Văn Hùng có ý kiến kiến nghị UBND Thị xã, ba hộ dân này đã được lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã gửi Thị xã, tuy nhiên tại văn bản số 435/UBND-TNMT ngày 01 tháng 04 năm 2020 của UBND Thị xã Hương Thủy thì 3 hộ dân này có một phần diện tích đất được giao bị chồng chéo với các thửa đất các hộ dân ở xã Phú Sơn, trong công văn UBND Thị xã giao UBND xã Phú Sơn chủ trì phối hợp với Phòng TN&MT Thị xã và Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã để giải quyết. Nhưng đến nay ba hộ dân trên vẫn chưa có giấy. Đề nghị UBND Thị xã quan tâm giải quyết sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ba hộ dân này

Trả lời: Trên cơ sở công văn chỉ đạo của UBND thị xã nhưng đến nay vẫn chưa có giấy, UBND xã đã ban hành văn bản kiến nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo UBND xã Phú Sơn và các ban ngành sớm thực hiện đề cấp giấy cho 3 hộ dân nêu trên.

6. Cử tri thôn Hạ, thôn Buồng Tầm kiến nghị UBND xã có biện pháp giải quyết ngăn chặn tình trạng hiện nay có nhiều trẻ em đi xe máy với tốc độ cao để gây tai nạn.

Trả lời: Công an xã đã nhiều lần ra quân xử lý vi phạm về TTATGT và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Tuy nhiên sau khi hết dịch Covid-19 tình hình học sinh, con em trong địa phương đi học lại và có hành vi điều khiển xe máy không đúng quy định (không đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm), gây nguy hiểm và bức xúc trong dư luận. UBND xã đã chỉ đạo Công an xã tiếp tục xây dựng kế hoạch, ra quân xử lý vi phạm về TTATGT, lên danh sách các học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn có hành vi đi xe không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, mời các gia đình và con em có biểu hiện vi phạm răn đe, nhắc nhở, cam đoan, cam kết không để cho con em mình điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi. Công an xã phối hợp với các trường tuyên truyền về TTATGT cho toàn thể học sinh và nhắc nhở các học sinh có biểu hiện vi phạm.

7. Việc các hộ dân được UBND xã cấp đất rừng có liên quan thỏa thuận với ông Lê Văn Tảo về việc giải quyết tài sản cây trồng trên đất, khi đến hạn thỏa thuận các hộ dân đã gặp trực tiếp ông Tảo để giải quyết thỏa thuận theo biên bản, nhưng ông Tảo không thực hiện nên đến nay các hộ dân vẫn chưa có đất sản xuất. Cử tri xã Dương Hoà tiếp tục kiến nghị UBND xã quan tâm giải quyết để các hộ dân có đất sản xuất phát triển kinh tế.

Trả lời: Thực hiện thông báo kết luận số 79/TB-UBND ngày 11/7/2019 của UBND thị xã tại buổi tiếp công dân tại xã Dương Hòa. UBND thị xã đã tiến hành đối thoại với hộ ông Lê Văn Tảo và 20 hộ dân được giao đất tại xã Dương Hòa nhưng chưa đưa đến thống nhất. Do đó, UBND thị xã giao phòng tài nguyên môi trường mời ông Lê Văn Tảo để làm việc trước tham mưu UBND thị xã giải quyết dứt điểm. Ngày

04/3/2020, Phòng tài nguyên môi trường chủ trì mời UBND xã và ông Tảo đến UBND thị xã làm việc nhưng ông Tảo chưa thông nhất khai thác diện tích 22,52 ha để trả đất cho 20 hộ dân và có kiến nghị giải quyết 02 nội dung. Và ngày 20/3/2020, UBND xã đã ban hành báo cáo số 20/BC-UBND về báo cáo một số nội dung liên quan đến kiến nghị ông Tảo nhưng đến nay UBND thị xã vẫn chưa mời ông Lê Văn Tảo để giải quyết. Do đó thời gian đến UBND xã tiếp tục kiến nghị UBND thị xã sớm đối thoại với ông Tảo để giải quyết dứt điểm diện tích thu hồi 128,7 ha.

8. Hiện nay có một số trại nuôi ong đặt trại nuôi sát đường đi, đã có trường hợp đi xe máy bị ong đốt. Đề nghị UBND xã làm việc với các trại nuôi ong di dời trại nuôi xa đường đi để tránh nguy hiểm cho người đi đường(cử tri thôn Buồng Tâm)

Trả lời: Hằng năm trên địa bàn xã có một số trại nuôi ong đến địa bàn để đặt trại nuôi ong. Trước khi đến các trại ong thường liên hệ với các chủ đất để xin đặt trại sau đó mới đến Công an xã để đăng ký tạm trú. Khi Công an xã kiểm tra địa điểm đặt ong thì có một số trại ong đặt gần đường đi lại, có che chắn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho bà con khi đi lại như chạy xe bị ong bay vào mặt. Do đặc điểm của con ong khi di dời phải di dời trên 4 km thì con ong mới không về lại chỗ cũ, gây khó khăn cho người nuôi ong. Nên Công an xã đã kiểm tra, hướng dẫn các trại nuôi ong che chắn đảm bảo an toàn và thực hiện đúng các quy định của địa phương. UBND xã đã chỉ đạo Công an xã mời các trại ong đến cam đoan, cam kết thực hiện đúng các quy định, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vấn đề liên quan đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Hướng dẫn các trại ong đến liên hệ ban ngành thôn để thực hiện đăng ký theo đúng quy định.

9. Đề nghị UBND xã cần xây dựng quy hoạch sử dụng đất nghĩa địa có đường đi để thuận tiện cho việc chôn cất các hộ sau, có biển báo không chôn cất tại đường đi của nghĩa địa, đồng thời thông báo ranh giới khu vực nghĩa địa để các trưởng thôn thuận tiện trong việc phối hợp quản lý nghĩa địa theo quy chế(cử tri thôn Hộ)

Trả lời: UBND xã đã chỉ đạo công chức Địa chính xã khảo sát thực địa để xây dựng phương án quy hoạch đường đi tại nghĩa địa. Hiện tại đã có 01 đường chính ở giữa trung tâm nghĩa địa và 01 đường hiện trạng song song với con suối nên UBND xã sẽ có phương án quy hoạch cụ thể đề việc chôn cất theo đúng quy hoạch.

10. Đề nghị UBND xã có kế hoạch giải quyết các cơ sở nhà mẫu giáo cũ các thôn đã không sử dụng lâu ngày lãng phí(cử tri thôn Hộ)

Trả lời: Hiện tại Trường mầm non Dương Hòa hiện có 4 phòng học xuống cấp, không sử dụng. Phòng giáo dục đã chỉ đạo Trường mầm non có văn bản gửi các cấp để bàn giao thanh lý. Ngày 28/10/2019 trường mầm non đã lập tờ trình số 42 gửi UBND thị xã và Phòng tài chính thị xã, phòng GD&ĐT thị xã về việc đề nghị thu hồi, thanh lý các phòng học không sử dụng và đã được Phòng Tài chính lên kiểm tra nhưng đến nay vẫn đang chờ các cấp giải quyết.

11. Hiện nay, các hộ dân thôn Thanh Vân ở khu vực gần Công Trình Hồ Tả Trạch thường xuyên bị mùi hôi bốc ra từ phía công trình Hồ Tả Trạch cả ngày và đêm. Đề nghị UBND xã làm việc với Ban quản lý công trình để khắc phục mùi hôi(cử tri thôn Thanh Vân)

Trả lời: Thời gian đến UBND xã báo cáo Công an thị xã chỉ đạo các đội nghiệp vụ có biện pháp kiểm tra, xử lý và ban hành văn bản gửi UBND thị xã và phòng TNMT thị xã để tiến hành kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

12. Bà Văn Thị Hồng, cử tri thôn Thanh Vân, có ý kiến vào ngày 19 tháng 5 năm 2020 gia đình bà được Ban quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 5 mời đến văn phòng làm việc của Ban quản lý để giải quyết các vướng mắc về cây trồng và quản lý an toàn công trình hồ Tả Trạch. Tại buổi làm việc Ban quản lý yêu cầu gia đình bà Hồng phải khai thác cây đang trồng trên đất để trả lại đất cho Ban quản lý, bà Hồng xin Ban quản lý đến năm 2024 cây đến tuổi khai thác gia đình bà sẽ khai thác và trả đất cho Ban quản lý, nhưng Ban quản lý không đồng ý, Ban quản lý thông báo với bà Hồng Ban quản lý sẽ cho người khai thác cây của Bà Hồng. Đề nghị UBND xã làm việc với Ban quản lý để tạo điều kiện cho gia đình bà và các hộ khác ở thôn Thanh Vân được để cây kéo dài đến tuổi khai thác, các hộ dân sẽ khai thác trả lại đất cho Ban quản lý, đồng thời kiến nghị cấp trên nếu đất chưa sử dụng thì nên tạo điều kiện cho các hộ dân trồng cây để phát triển kinh tế

Trả lời: Việc các hộ dân trồng cây lấn chiếm đất Ban quản lý Thủy lợi nên Ban quản lý Thủy lợi yêu cầu khai thác trả lại là đúng. Tuy nhiên cách làm của Ban quản lý chưa đảm bảo, vấn đề này UBND xã có văn bản đề nghị Ban quản lý phối hợp với UBND xã để giải quyết theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND xã xin báo cáo Thường trực HĐND, báo cáo trước kỳ họp biết./.

Nơi nhận:

- TV. Đảng ủy, TT.HĐND xã (b/c);
- Ban kinh tế và Ban pháp chế HĐND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Thúc